

บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายโยธิน วิทยาวิโรจน์	นายก อบต.	
๒	นายสละ เลี้ยงวงษ์	รองนายก อบต.	
๓	นายสงวน ก่อไชย	รองนายก อบต.	
๔	นายบุญเที่ยง พรหมานอก	เลขานายก อบต.	
๕	นางเพ็ญจันทร์ พานปรุ	ปลัด อบต.	
๖	นางพรพรรณ บุญดี	รองปลัด อบต.	
๗	นางประคอง สมพงษ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๘	นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๙	นางธันณัญญ์ ทองเพ็ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
๑๐	นางสุญาณี นรมาตร์	หัวหน้าสำนักปลัด	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ

บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ครั้งที่ /๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ที่คณะผู้บริหารได้เชิญหัวหน้า/ผู้อำนวยการกองต่างๆ เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เนื่องจากมีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือ เรื่องต่างๆ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จยังคงค้างอยู่

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เสนอเพื่อพิจารณา

ประธาน การตรวจสอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ ที่ได้รับเรื่องจากประธานสภาองค์การชุมชนตำบลโนนทองกลาง (นายมนัส การถาง) จากการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อำเภอบัวใหญ่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ และการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้นำท้องที่ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ร่วมกันจัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีปัญหาที่เกี่ยวข้องที่อบต. จะต้องแก้ไข ดังนี้

๑. รั้ววัดพื้นที่ลำห้วย สาธารณะลำห้วยน้อย หมู่ที่ ๗
๒. พิสูจน์เขตลำห้วยหนองแขง หมู่ ๙
๓. พิสูจน์เขตหนองน้ำกิน “หนองสะแก หมู่ ๙”
๔. พิสูจน์เขตสระสาธารณะประโยชน์ หมู่ ๘
๕. พิสูจน์เขตที่ดิน ระหว่างเจ้าหน้าที่ของที่ดิน และทางหลวงชนบท ๖๐๓๑ หมู่ที่ ๘
๖. จัดแบ่งแยกที่ดินตามเจตนารมณ์ของเจ้าของที่ดิน ที่จะบริจาคเป็นที่สาธารณะเพื่อก่อสร้างประปาบาดาล สำหรับการอุปโภคบริโภค หมู่ที่ ๔ และ ๕

ซึ่งเหลือข้อ ๑-๕ การรั้ววัดพื้นที่ลำห้วย สาธารณะลำห้วยน้อย หมู่ ๗ อบต. ได้ทำหนังสือประสานไปยังที่ดินแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ดินยังไม่เข้ามาดำเนินการรั้ววัดให้

ดังนั้น ให้กองช่างทำหนังสือ พร้อมแนบเอกสารที่ อบต.ได้เคยส่งหนังสือประสานไปแล้ว นั้น ครั้งนี้ให้ นายอุทิศ ชัยบุรี หมู่ ๗ นำหนังสือไปยื่นต่อนายอำเภอ เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการประสานงานกับที่ดิน เพื่อขอความอนุเคราะห์นายอำเภอประสานไปยังที่ดิน

ที่ประชุม รับทราบถือปฏิบัติ

ประธาน เรื่องถนนชำรุดหมู่ ๘- หมู่ ๑๐ เป็นปัญหาที่มีมายาวนาน ซึ่งทาง อบต.ได้ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ ทางหลวงชนบท โดยทางหลวงชนบทได้ตอบเป็นหนังสือมาแล้วว่าถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.โนนทองกลางเพียง ๘๖๐ เมตร

นายช่างโยธา อบต.ได้ทำหนังสือถึง อบจ.นครราชสีมาเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับจาก อบจ.นครราชสีมา

นางสุญานี เนื่องจากมีประชาชนในตำบลที่ได้รับผลกระทบจากถนนเส้นดังกล่าว นำข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายโอนถนนเส้นดังกล่าวลงใน Face book ว่าถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของอบต. แต่ในเอกสารบอกไว้เพียงแค่ ๘๖๐ ม. เท่านั้นทำให้ประชาชนอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออบต. เนื่องจากอยู่ในความรับผิดชอบของอบต. อบต.ก็ไม่สามารถเข้าดำเนินการ

ได้ และก็ได้ทำความเข้าใจกับบุคคลดังกล่าวเบื้องต้นไปแล้ว ว่าอบต.กำลังดำเนินการประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบถนนเส้นดังกล่าวอยู่ ว่าทาง อบต.ก็ไม่ได้มีนงนใจกับปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือนร้อน

ประธาน จากที่ได้ไปประชุมมา กรมทางหลวงชนบท ได้ตอบว่าถนนเส้นไหนที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ ให้ อบจ.เป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจาก อบจ.เป็นผู้เก็บภาษีล้อเลื่อนในจังหวัด

นางพรพรรณ ได้ประสานไปยัง สจ. เกี่ยวกับปัญหาความเดือนร้อนของถนนเส้นดังกล่าว ซึ่ง สจ.ได้รับปากว่าจะเข้ามาดำเนินการปรับเกรดเพื่อบรรเทาเบื้องต้นให้ก่อน โดยจะเข้าดำเนินการให้ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน เรื่องที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ ๑๑ ที่ดินได้มีหนังสือถึงอบต.แล้ว โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการมีผู้คัดค้านหรือไม่

นางเพ็ญจันทร์ จากหนังสือดังกล่าว ตามที่เข้าใจคือเนื้อที่ตามที่ดินได้ออกมารั้ววัดนั้น มีเนื้อที่ต้องเท่าเดิม เพียงแต่ หมุดหายไป และเจ้าหน้าที่จะออกมาปักหมุดให้ใหม่ที่เดิมในจุดที่หาย โดยได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจที่ดูแลที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่งน่าจะเป็นนายก จะต้องทำหนังสือยินยอมยังที่ดิน เนื่องจากทางอบต.ได้จ่ายเงินค่ารั้ววัดไปเรียบร้อยแล้ว

นายบุญเที่ยง หนังสือฉบับดังกล่าวที่ออกมานั้น คือหลักหมุดบริเวณโรงสีชุมชนที่อยู่ระหว่างบ้านของนายตุ้ยานั้น หลักหมุดลำเข้ามาในที่ดินของบุคคลดังกล่าวประมาณ ๓ ม. เลยมีหนังสือแจ้งว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรือไม่ ซึ่งเจ้าของที่จากการสอบถามก็ไม่ได้คัดค้าน

ประธาน จากที่เลขานุการได้กล่าวมา สรุปว่าที่ดินดังกล่าว ใครลูก้าที่

นางเพ็ญจันทร์ จากที่ท่านเลขานุการได้ชี้แจง เจ้าหน้าที่ดินบอกว่าหมุดหายแท้จริงแล้วหลักไม่ได้หาย แต่หลักเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของประชาชน

ประธาน สรุปประชาชนลำเข้าไปที่สาธารณะ และไม่คัดค้านหากที่ดินจะดำเนินการปักหมุดใหม่ตามการรั้ววัดชี้แนวเขต

นายพิเชษฐ จากหนังสือดังกล่าว คือขั้นตอนการดำเนินการรั้ววัดต่างๆ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศและรอมว่ามีผู้ใดมาคัดค้านหรือไม่

ประธาน ให้ธุรการช่างดำเนินการทำหนังสือตอบไปยังอำเภอว่าได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและไม่มีผู้ใดคัดค้าน

นายพิเชษฐ เรื่องดังกล่าวทาง อบต. ไม่ต้องดำเนินการ แล้วเนื่องจากเป็นหน้าที่ของที่ดินหากไม่มีผู้คัดค้านที่ดินจะออกมาทำการปักหมุดก็เป็นอันเรียบร้อย

ประธาน ส่วนในเรื่องการคืนเงินค่ารั้ววัด หรือการจ่ายค่ารั้ววัดเพิ่มให้ธุรการช่างประสานงานกับกองคลังดำเนินการให้เรียบร้อย

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน ประปา หมู่ ๑๑ ดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว

นางธันนัญญา จากที่ได้เข้าไปดูและคุยกับผู้ใหญ่บ้านสรุปคือ ผู้รับจ้างจะดำเนินการทำให้ใหม่ทั้งหมด และจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ส่วนเสาเข็มก็จะเปลี่ยนให้เป็นไปตามแบบทั้งหมด ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๕ ได้ถามไปทางผู้รับจ้างว่าเหตุใดถึงได้เอาเสาที่ไม่เป็นไปตามแบบมาให้ ผู้รับจ้างได้ตอบว่าเสาเข็มเหลือจากการก่อสร้างอีกแห่งหนึ่ง จึงนำมาใช้กับโครงการก่อสร้างระบบประปาของ อบต.

นายพิเชษฐ กรณีที่ผู้รับจ้างบอกว่าจะเปลี่ยนสถานที่ตอกเข็มใหม่ จะขัดแย้งกับผลการทดสอบดินที่ได้ทำการทดสอบตั้งแต่ครั้งแรกหรือไม่เพราะคนละจุด คำถามคือจะต้องทดสอบดินใหม่ไหม หรืออีกกรณีหนึ่งคือผมเห็นว่าควรตอกเข็มเสาเข็มเดิมเพราะจะทำให้รับน้ำหนักได้เพิ่มมากขึ้น

